



สวัสดิ์พี่น้องแฟน ๆ ชาว สยามดารา ไฮไฮตี้ ที่รักยิ่ง ปลาย สัปดาห์เวียนมาถึงอีกครั้ง “สิ่งห้คะนองคำ” ประจําการ อาสารายงานข่าวร้อนในวงการมาয়াให้ได้ทราบถ้วนหน้ากัน

S เริ่มจากโพลที่ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำ ทุก ๆ ปี เข้าสู่ช่วงเทศกาล สงกรานต์ของไทย กรุงเทพโพล โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “คนกรุงกับเทศกาลสงกรานต์ 2558” เผยผลสำรวจ โพล “ดารา-นักร้อง-คนดัง ที่ประชาชนอยากสาธยายเทศกาล สงกรานต์มากที่สุด” อันดับแรก ดาราชาย **ณเดชน์ คุภิมิยะ** ยังมาแรงอันดับหนึ่ง ส่วนฝ่ายดารานางหญิง ไม่พ้น ชุบ์ตาร์ตัวแม่ “อ้อม” พัชราภา ไชยเชื้อ

S เป็นที่จับตามองมาตลอดสำหรับความสัมพันธ์ของ อดีตมาดาม เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ ไฮโซหนุ่ม “ก๊ิง” เฉลิมชัย มหากิจศิริ ถึงแม้จะยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนไม่มีอะไร ในกอไผ่ แต่ยังมี ยังไง ความสงสัย ต่อมเมื่อไม่กี่กยกระตุ้น ทำงานเสมอ อู้อยย ยิงตาดิ มือไวแคบหน้าจอดีตามาตามแอบ แชวไปเมนต์หาในไอจีของไฮโซหนุ่มที่โพลด์รูปน้องหมาชื่อโต ตัน ตัวโต โต ว่า “he’s bigger than you laew ka 555” ซึ่งก็แปลได้ว่า “สุนัขตัวนี้ตัวใหญ่กว่าคุณแล้วคะ 555” ซึ่ง ต่อมาคอมเมนต์ดังกล่าวของอดีตมาดามก็ถูกลบออกไปแล้ว สงสัยงานนี้คงจะไม่อยากเป็นข่าวเม้าท์ตอกย้ำสัมพันธ์แน่ ๆ เอ้า.. เอาให้ชัดเจนไปเลยดีไหมจะหมูหรือจ่าก็ว่ามา อออิ

S หลังเกิดกรณีคนไทยร้องไห้หนักมาก! ทวงคืนหนัง “Fast 7” คืนโรงได้สำเร็จ แต่ “ทัชชกร ยีรัมย์” หรือ “จา-พนม” พระเอก หนังบู๊ชื่อดังยังไม่พ้นวิบาก “จา” เมื่อ



สุวัฒน์ อภัยศักดิ์ และที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เผยว่าจายังมีกรณีเกี่ยวกับการ เบิกเงินจำนวน 26 ล้านบาทเพื่อไปสร้างภาพยนตร์ “ไอ้หนุ่ม กังนัม” แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีการดำเนินคดีต่อไปอย่างถึงที่สุด แต่ในขณะเดียวกันหนังบู๊ แอ็กชั่นสุดมันส์ “ฟาสต์ แอนด์ ฟิวเรียม 7” ทำลายสถิติหนัง ทำเงินใน “บ็อกซ์ออฟฟิศ” กวาดรายได้ในสหรัฐฯ กว่า 4.5 พันล้านแล้ว เพียงสัปดาห์แรกหลังลงโรงฉาย เขาเป็นว่าหัน หน้าคุยกันดี ๆ สักทีใหม่ล่ะจะได้จบแบบไม่ค้างคา

S ได้เวลาลัดฟ้าของดารานุ่ม “บี” สุกฤษฎี วิเศษแก้ว ที่ในวันก่อนก็ได้บินไปแสดงละครเวที WATERFALL THE MUSICAL ที่ L.A. ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว งานนี้นักข่าว และเหล่าแฟนคลับกว่า 100 ชีวิตยกทัพไปส่งหนุ่มบีเดินทางไป สร้างชื่อให้ประเทศไทยในฐานะนักแสดงนำ ซึ่งชุบ์ตาร์หนุ่มก็ได้ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนจะกลับมาเจอแฟน ๆ ชาวไทยอีกครั้งในอีก 3 เดือนข้างหน้า ทำเอาน้ำ (ตา) ท่วม บรรยากาศบริเวณชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

S ละครเวทีเรื่อง WATERFALL THE MUSICAL มีกำหนดจะเปิดการแสดงที่โรงละคร Pasadena Playhouse, Los Angeles ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-28 มิ.ย. นี้ และเปิด การแสดงต่อที่ Fifth Avenue Theater, Seattle ในเดือน ตุลาคม เชื่อว่าแฟน ๆ นุ่มบีส่งกำลังใจเชียร์เพียบ

S หลังเกิดคลิปชาวทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ของแก๊ง ฮอริโมนะนองเซ็ง จนเกือบจะกลายเป็นมหากาพย์ข้ามแดน ล่าสุดในวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท จีเอ็ม เอ็ม โท หับ จำกัด และ บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด

ต้นสังกัดของเหล่านักแสดงได้ลงดาบเผา
มาตรการลงโทษแก๊งวัยว้าวุ่นแล้ว โดยได้
กระจายข่าวผ่านเฟซบุ๊ก GTH ว่าจะ
ทำการลงโทษแก๊งดังกล่าวด้วยการให้งด
เล่นโซเชียลเป็นเวลา 3 และ 6 เดือน
ตามความผิด ทั้งนี้ทางจีทีเอชเองก็ออกปากขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งด้วย



S นีก็โดนพวงเข้าไปเป็นหนึ่งในประเด็นดราม่าประเทศ
ญี่ปุ่น กับภาพจับตอกชากระ นางเอกสาว “มิน” พิชญญา วัฒน-
มนตรี ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่หนึ่งถึงประเด็นดังกล่าว
ว่า ภาพที่ถ่ายคู่กับตอกชากระนั้นไปทำงาน และไม่เคียดียินกฎ
นี้มาก่อนถือว่าเป็นบทเรียนให้กับเราคนไทยหลายคนจะได้ทราบ
กฎข้อนี้ ส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรแบบนั้น ตอนถ่ายแค่
เอามือไปสัมผัส ไม่ได้เด็ดอะไรเลย ถ้าเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่า
ไม่เหมาะสมก็ต้องออกมาขอโทษเพราะไม่อยากให้ใครเข้าใจผิด

S หลังนางเอกสาว “แพท” ณปภา ตันตระกูล ออก
มาให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งก่อนว่ามีแหวนนี้วนางข้างซ้ายไว้ใส่เล่น
พร้อมบอกอีกว่าอย่าสงสัยหากตนจะท้อง! ทำเอาสื่อตีประเด็น
ไปว่ากล้าพูดแบบนี้ออกจะแรงไปสักหน่อยรีเปลา่ ล่าสุดเจอะ
นางเอกสาวสวยป็นฮาเมื่อวันก่อน เจ้าตัวก็มาบอกผ่านสื่ออีก
รอบว่าไม่ใช่เรียส กระแสมองเป็นสาวแรงหลังประกาศไม่
แต่งงานขอมีลูกเลยเมื่อพร้อม ลั่นตนเป็นคนตรง ยืนยันคำเดิม
เผยปัญหาคลินิก “บิวตี้วีว่า” ความงามจบบแล้ว หลัง “หมอมแมน”
การิน ศตายุ และสาว “เกล” เวธกา ศิริวัฒนา ถอนหุ้นออกไป
รับยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ปิดทะเลาะ ทราบแล้วเปลี่ยนจ้า

สิ่งที่คุณองค้ำ